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๑. ช่ือโครงการ   สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปีที่ดําเนินการ  วันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

๓. สถานที่   ณ หอประชุมอําเภอสามโก้ อําเภอสามโก้           
      จังหวัดอ่างทอง 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  

                หน่วยงานภาครัฐ       ประชาชนทั่วไป                   

                 เยาวชน       อื่น ๆ ได้แก่ เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
           และสื่อมวลชน  

๕. ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ  
 สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือความต้องการของ
ประชาชนทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะดําเนินการให้ไปสู่ผลสัมฤทธ์ิเช่นว่านี้ได้
ต้องอาศัยกลไกหรือวิธีการที่มีลักษณะเป็นการพูดคุยหรือหารือแลกเปลี่ยนกันระหว่างสมาชิกวุฒิสภา 
ประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งกลไกหรือวิธีการที่จะทําให้ได้ข้อมูล ปัญหา และ
ความต้องการที่แท้จริงจากทุกฝ่ายต้องดําเนินการโดยการลงไปพบปะพูดคุยกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐในพื้นที่ เนื่องจากเป็นผู้ที่ต้องประสบกับปัญหา อุปสรรค หรือความเดือดร้อนอย่างแท้จริง  
 รวมท้ังสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๖ 
แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา ๗๒ ซึ่งกําหนดให้รัฐพึงดําเนินการเก่ียวกับที่ดินและทรัพยากรน้ํา โดยวางแผน 
การใช้ที่ดินของประเทศให้เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่และศักยภาพของที่ดินตามหลักการพัฒนา 
อย่างย่ังยืน จัดให้มีมาตรการกระจายการถือครองที่ดินเพื่อให้ประชาชนสามารถมีที่ทํากินได้อย่างทั่วถึงและ 
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เป็นธรรม และจัดให้มีทรัพยากรน้ําที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน รวมทั้งการ
ประกอบเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการอื่น และมาตรา ๗๗ ซึ่งกําหนดให้รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียง
เท่าที่จําเป็นและยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจําเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็น
อุปสรรคต่อการดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และให้มีการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้วโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องประกอบด้วย 
เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 

ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภา มีหน้าที่และอํานาจตามที่มาตรา ๒๗๐ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้
กําหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอํานาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตลอดจนการจัดทําและดําเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ  

๖. ข้อมูลทั่วไป 
จังหวัดอ่างทองตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานครตาม 

ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๒ (สายเอเชีย) ระยะทางประมาณ ๑๐๕ กิโลเมตร และเส้นทางตามลําน้ํา
เจ้าพระยาถึงตลาดท่าเตียน ระยะทางประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตร มีรูปร่างลักษณะคล้ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  
มีส่วนกว้างตามแนวทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตก และส่วนยาวตามแนวทิศเหนือถึงทิศใต้ใกล้เคียงกัน
ประมาณ ๔๐ กิโลเมตร พื้นที่ทั้งหมด ๙๖๘.๓๗๒ ตารางกิโลเมตร หรือ ๖๐๕,๒๓๒.๕ ไร่ ลักษณะภูมิประเทศ
โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ลักษณะคล้ายอา่ง ไม่มีภูเขา ไม่มีป่าไม้ ดินเป็นดินเหนียวปนทราย พื้นที่ส่วนใหญ่
เหมาะแก่การทํานาข้าว ทําไร่ และทําสวน มีแม่น้ําสายสําคัญไหลผ่าน ๒ สาย คือ แม่น้ําเจ้าพระยา และ 
แม่น้ําน้อย โดยมีอาณาเขต ดังนี้ 

อาณาเขตจังหวัดอ่างทอง 
• ทิศเหนือ ติดต่อกับอําเภอค่ายบางระจัน อําเภอพรหมบุรี และอําเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 
• ทิศใต้ ติดต่อกับอําเภอผักไห่ และอําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
• ทิศตะวันออก ติดต่อกับอําเภอบางปะหัน อําเภอมหาราช และอําเภอบ้านแพรก จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
• ทิศตะวันตก ติดต่อกับอําเภอเมืองสุพรรณบุรี อําเภอศรีประจันต์ อําเภอสามชุก และอําเภอ 

เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
เขตการปกครอง 

 จังหวัดอ่างทอง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๗ อําเภอ ๗๓ ตําบล ๕๑๓ หมู่บ้าน และองค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น ๖๕ แห่ง ประกอบด้วย  
  - องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง  
  - เทศบาล ๒๑ แห่ง  
  - องค์การบริหารส่วนตําบล ๔๓ แห่ง 
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๗. วิธีการดําเนินการ  
             จัดประชุมสัมมนา       จัดเวทีเสวนา            Focus Group  

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อื่น ๆ   

 จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อประกอบการพิจารณาก่อนการตรากฎหมายให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ โดยมีรายละเอียดและสาระสําคัญของการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 
 เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา คณะสมาชิกวุฒิสภา ในฐานะคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง เดินทางถึงหอประชุมอําเภอสามโก้ อําเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 
 นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา และ 
ยินดีที่ทางวุฒิสภาได้จัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เพื่อรับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์จาก
ประชาชนในพื้นที่โดยตรง เพื่อนํามาประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย ทั้งนี้ ได้นําเสนอข้อมูลของจังหวัดอ่างทองพอสังเขป ดังนี้ 
 จังหวัดอ่างทองตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง เป็นพื้นที่ลุ่มมีลักษณะคล้ายอ่างจึงเรียกว่าอ่างทอง มีแม่น้ํา
สําคัญไหลผ่านจังหวัด ๒ สายด้วยกัน คือ แม่น้ําเจ้าพระยา และแม่น้ําน้อย การที่มีแม่น้ําไหลผ่าน ทําให้
พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ ประชาชนส่วนใหญ่ทําอาชีพการเกษตรกรรม จังหวัดอ่างทองแบ่งการปกครอง
ออกเป็น ๗ อําเภอ มีประชากรประมาณ ๒๗๐,๐๐๐ ราย พื้นที่ทั้งหมด ๙๖๘.๓๗๒ ตารางกิโลเมตร จังหวัด
อ่างทองมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีวัดจํานวนมาก มีหัตถกรรมเคร่ืองจักสาน มีเคร่ืองป้ันดินเผาตุ๊กตา 
ชาววังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นอย่างดี ส่วนเรื่องภาคอุตสาหกรรม จังหวัดอ่างทองมีโรงงานใหญ่ ๆ 
อยู่ในพื้นที่ ได้แก่ โรงงานไทยคาร์บอน โรงงานไทยเรยอน ในฐานะที่เป็นตัวแทนชาวจังหวัดอ่างทอง
ขอขอบคุณและขอต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภาที่มาจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่อําเภอ
สามโก้ จังหวัดอ่างทอง และขอให้การรับฟังความคิดเห็นในคร้ังนี้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสามารถ
นํามาพัฒนาจังหวัดอ่างทองให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป  
 จากนั้น ผู้ดําเนินรายการ ได้กล่าวแนะนําสมาชิกวุฒิสภาที่เดินทางลงพื้นที่พบประชาชนในคร้ังนี้ 
ได้แก่ 
 ๑. นายวิทยา  ผิวผ่อง  รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง  
    หัวหน้าคณะเดินทาง 
 ๒. พลเอก เลิศรัตน์  รัตนวานิช  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
 ๓. นายลักษณ์  วจนานวัช  รองประธานกรรมการ คนที่สอง 
 ๔. นายปัญญา  งานเลิศ  กรรมการ 
 ๕. พลเอก สราวุฒิ  ชลออยู่  กรรมการ 
 ๖. นายศรีศักดิ์  วัฒนพรมงคล  กรรมการ 
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 ๗. นายสาธิต  เหล่าสุวรรณ  กรรมการ 
 ๘. หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล  กรรมการ 
 ๙. นายอนุศักดิ์  คงมาลัย  กรรมการ 
 ๑๐. นายถาวร  เทพวิมลเพชรกุล  กรรมการ 
 ๑๑. นางสุนี  จึงวิโรจน์  กรรมการ 
 ๑๒. นางจิรดา สงฆ์ประชา  กรรมการ 
 โอกาสน้ี ผู้ดําเนินรายการได้เชิญตัวแทนคณะกรรมการ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ประชาชน ประกอบด้วย นายวิทยา ผิวผ่อง พลเอก เลิศรัตน์  รัตนวานิช นายลักษณ์ วจนานวัช หม่อมหลวง
ปนัดดา ดิศกุล และนายปัญญา งานเลิศ ซึ่งสรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 

 นายวิทยา  ผิวผ่อง  รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ได้กล่าวทักทายผู้ว่าราชการจังหวัดและ
ประชาชนชาวอําเภอสามโก้ โดยอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการลงพื้นที่ โครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง รวมทั้งหน้าที่และอํานาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พร้อมนี้ ได้กล่าวถึงเป้าหมายของคณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ในปี ๒๕๖๔ คือการลงมาพบปะหัวหน้าส่วนราชการ และ 
พี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อดําเนินการโครงการที่เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล เร่ืองแรก การแก้ไขปัญหา
ที่ดินทํากิน ตามแนวทางของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ไม่ว่าจะเป็นที่ราชพัสดุ ที่สาธารณประโยชน์ 
ที่ป่าสงวน หรือที่ดินที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานรัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับเอกสารสิทธิ์หรือ
ได้รับการผ่อนปรนให้เข้าทําประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง เร่ืองที่ ๒ การจัดรูปที่ดิน เพื่อการพัฒนาพื้นที่ 
โดยเฉพาะที่ดินที่เป็นรอยต่อระหว่างอําเภอ ระหว่างจังหวัด หรือที่ดินตาบอด เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวมีความ
เจริญ เป็นเมืองใหม่ที่มีระบบสาธารณูปโภคครบถ้วนและเพื่อให้ที่ดินเหล่านั้นมีมูลค่าและประโยชน์ใช้สอยได้
มากข้ึน สําหรับการลงพื้นที่ในจังหวัดอ่างทองในคร้ังนี้ คณะกรรมการฯ ได้สร้างช่องทางในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็น ความรู้เก่ียวกับกฎหมาย ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีที่สําคัญ โดยจัดทําเป็น 
QR CODE LINE กลุ่มจังหวัดอ่างทอง โดยแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ (๑) ไลน์กลุ่มจังหวัดอ่างทอง สําหรับ
แลกเปลี่ยนข่าวสารทั่วไป และ (๒) LINE @ ซึ่งเป็นไลน์สําหรับแจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นเป็นการเฉพาะ
โดยตรงกับแอดมิน หากประชาชนต้องการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใด ๆ สามารถสื่อสารมายัง
วุฒิสภาได้ วุฒิสภาจะเป็นสะพานเชื่อมในการหาคําตอบและนําส่งไปยังคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อพิจารณาดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไป 

 นายลักษณ์ วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนที่สอง ได้กล่าวถึงอํานาจและหน้าที่ของวุฒิสภา
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และกล่าวถึงหน้าที่ในการควบคุมการบริหาร
ราชการแผ่นดิน โดยยกตัวอย่างนโยบายของรัฐบาลด้านการเกษตร ที่ได้แถลงต่อรัฐสภาว่า รัฐบาลจะมีการ
ดําเนินการโครงการต่าง ๆ ผสมผสานกันหลายวิธี เช่น โครงการประกันรายได้ในพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ยางพารา 
มันสําปะหลัง ปาล์มน้ํามัน อ้อย และข้าวโพด ด้วยการชดเชยการประกันรายได้ การจ่ายเงินชดเชยกรณี
ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ การลดต้นทุนการผลิต ลดต้นทุนการเก็บเก่ียว โดยจ่ายเงินโดยตรงให้กับพี่น้อง



๖ 
 
เกษตรกร นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมเร่ืองระบบการประกันภัยพืชผล แม้ว่าปัจจุบันจะยังไม่มีกฎหมาย
เฉพาะ ยังใช้กฎหมายประกันวินาศภัยทั่วไปมาบังคับใช้ ซึ่งวุฒิสภาจะผลักดันให้มีการออกกฎหมาย
ประกันภัยพืชผลโดยเฉพาะ และยังมีโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก เพื่อเป็นการชะลอการขาย
ข้าวเปลือกและรักษาระดับราคาข้าวเปลือกให้มีเสถียรภาพ โดยให้สถาบันการเงินของรัฐและภาคเอกชน
อํานวยสินเชื่อให้แก่เกษตรกรเพื่อเก็บรักษาข้าวในยุ้งฉางไว้ก่อน เม่ือข้าวเปลือกมีราคาดีค่อยนํามาขาย  
เป็นต้น 

 นอกจากนี้ ได้ให้ข้อมูลเก่ียวกับมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยรัฐบาลให้
ความเห็นชอบมาตรการที่เก่ียวข้องกับเกษตรกรชาวนาหลายโครงการ ได้แก่ (๑) โครงการประกันรายได้
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๖๓/๖๔ รอบที่ ๑ โดยโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๖๓/๖๔ 
โดยชดเชยส่วนต่างราคาประกันกับเกณฑ์อ้างอิง เช่น ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้นไม่เกินร้อยละ ๑๕ ราคา
ประกันอยู่ที่ตันละ ๑๐,๐๐๐ บาท ครัวเรือนละไม่เกิน ๓๐ ตัน เป็นต้น (๒) มาตรการคู่ขนานโครงการ
ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๖๓/๖๔ จํานวน ๓ โครงการ คือ โครงการสินเชื่อชะลอการขาย
ข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๓/๖๔ โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบัน
เกษตรกร ปีการผลิต ๒๕๖๓/๖๔ โดยให้ ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร และ
โครงการชดเชยดอกเบ้ียให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต ๒๕๖๓/๖๔ และ (๓) โครงการ
สนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๖๓/๖๔ เป็นการ
จ่ายเงินชดเชยโดยตรงให้กับเกษตรกรในการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพข้าว ไร่ละ 
๑,๐๐๐ บาท ไม่เกินครัวเรือนละ ๒๐ ไร่ โดยผ่านบัญชีของ ธ.ก.ส. ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ขอดําเนินการ
จ่ายเงินให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๖๓/๖๔ รอบที่ ๑ กับกรมส่งเสริม
การเกษตร ในอัตราไร่ละ ๕๐๐ บาท ไม่เกินครัวเรือนละ ๒๐ ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
ก่อนในเบื้องต้น โดยในส่วนของแผนปฏิรูปประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ ๒ ด้านการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรสร้างมูลค่า ประกอบด้วย (๑) ส่งเสริมการนําอัตลักษณ์
พื้นถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยมาเป็นผลิตภัณฑ์การเกษตร (๒) เกษตรปลอดภัย ให้ความรู้ สนับสนุน
กลไกตลาด เปลี่ยนผ่านสู่เกษตรอินทรีย์ (๓) เกษตรชีวภาพ ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากฐานเกษตรกรรม  
ฐานทรัพยากรชีวภาพ (๔) เกษตรแปรรูป เพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรพรีเมียม และ (๕) เกษตร
อัจฉริยะ นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา การเชื่อมโยงไปถึงศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ร่วมกับทางส่วนราชการที่จะใช้ความรู้นํามาพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตและยกระดับมาตรฐานให้เป็นสินค้าเกษตรปลอดภัย การรวมตัวของเกษตรกรจัดตั้งเป็นวิสาหกิจ
ชุมชนหรือสหกรณ์ที่สามารถรวบรวมผลผลิตและแปรรูปเป็นสินค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สิ่งเหล่านี้จะเป็นการ
สร้างศักยภาพให้กับเกษตรกร รวมถึงการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้เข้าถึงตลาดออนไลน์
ด้วย  

 
 



๗ 
 
 พลเอก เลิศรัตน์  รัตนวานิช ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ได้กล่าวถึงการทําหน้าที่ประธาน
คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ซึ่งเก่ียวข้องกับการกระจายอํานาจองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินทุกระดับ ทั้งนี้ ได้กล่าวถึงประเด็นที่นํามาแลกเปลี่ยนกับประชาชน ๓ ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก 
เร่ืองการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยรัฐบาลได้กําหนดช่วงเวลาในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง 
๗๖ จังหวัด ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ดังนั้น ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องศึกษานโยบายของผู้สมัครรับ
เลือกตั้งให้ดี ระมัดระวังในเร่ืองการกระทําผิดกฎหมาย การซื้อสิทธิ์ขายเสียง และต้องปฏิบัติตามกฎกติกา 
ที่กําหนดไว้ ส่วนการเลือกตั้งท้องถิ่นลําดับถัดไป จะเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนตําบล ต่อด้วยเมืองพัทยา และกรุงเทพมหานครต่อไป ประเด็นที่สอง เร่ืองสถานการณ์การแพร่ระบาด
โควิด-๑๙ ซึ่งยังคงระบาดทั่วโลก มีผู้เสียชีวิตไปกว่า ๑.๑ ล้านคน มีผู้ติดเชื้อกว่า ๕๐ ล้านคน ถึงแม้ว่า
รัฐบาลไทยจะได้ดําเนินการเพื่อป้องกันเป็นอย่างดีและมีระบบสาธารณสุขที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก 
ก็ตาม แต่ในรอบ ๑ เดือนที่ผ่านมา ยังพบผู้ติดเชื้อภายในประเทศอยู่ ดังนั้น ขอให้ทุกคนรักษามาตรฐานด้าน
สาธารณสุขเพื่อป้องกันโรคโควิด-๑๙ ไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง การล้างมือ
บ่อย ๆ เพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดรอบที่ ๒ ในประเทศ ประเด็นสุดท้าย คือ เร่ืองการเมือง เนื่องจากวันที่ 
๑๗ - ๑๘ พฤศจิกายนนี้ จะมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญตามที่มีการ
นําเสนอ จํานวน ๗ ร่าง ถ้าเห็นด้วยกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ต้องมีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) 
ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการดําเนินการไม่ต่ํากว่า ๖ เดือน ซึ่งประชาชนต้องติดตามให้ดีว่ารัฐสภาจะมีมติอย่างไร 
สําหรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น เห็นว่าเป็นเร่ืองที่สามารถดําเนินการได้ เม่ือสถานการณ์บ้านเมืองมีการ
เปลี่ยนแปลงไป แม้ว่าเป็นเรื่องยากที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ถูกใจทุกคน จึงขอให้ทุกฝ่ายเข้าใจถึงพัฒนาการ
ของรัฐธรรมนูญ และเห็นว่ารัฐบาลมีความตั้งใจที่จะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยเช่นกัน 

 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล กรรมการ ได้กล่าวถึงโครงการโรงเรียนคุณธรรม ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ซึ่งเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีที่ควรสานต่อ เพราะว่าผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน สามารถ 
ช่วยอบรมนักเรียนตามโครงการนี้ให้คุณธรรมจริยธรรม ๕ ประการ ได้แก่ ความพอเพียง ความกตัญญู  
ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม ช่วยกันสืบสานพระราชปณิธานของในหลวง 
รัชกาลที่ ๙ และในหลวงรัชกาลปัจจุบัน ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ 
ได้กล่าวกับเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมในคร้ังนี้ว่า ขอให้หนักแน่นและดํารงตนเป็นคนดีและซึมซับ
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทย ความเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ความ
เป็นชาติไทยที่ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นชาติอื่น ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระบอบการเมืองการปกครอง
ของไทย ระบบการบริหารราชการแผ่นดิน การปกครองส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น และขอให้
เยาวชนที่เป็นคนรุ่นใหม่ได้ตั้งใจศึกษาหาความรู้เพื่อทําหน้าที่ดูแลประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปในอนาคต 
นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงการทําหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการหลักสูตรยุวชนประชาธิปไตย ซึ่งจัดโดย
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นโครงการที่ดีเพื่อเสริมสร้างความรู้เก่ียวกับการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หากเยาวชนสนใจหลักสูตรดังกล่าว สามารถ
สอบถามไปทางสํานักงานจังหวัดได้ ซึ่งในแต่ละจังหวัดจะมีคัดเลือกจังหวัดละ ๒ คน และประการสุดท้าย 



๘ 
 
ขอฝากผู้ใหญ่ในบ้านเมืองช่วยกันดูแลลูกหลานเยาวชนให้ประพฤติปฏิบัติเป็นคนดีของสังคมและของ
ประเทศชาติ 

 นายปัญญา งานเลิศ กรรมการ  ได้กล่าวถึงการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่
จังหวัดอ่างทองคร้ังแรก เม่ือวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอําเภอวิเศษชัยชาญ ซึ่งมี
ประชาชนได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นที่หลากหลาย โดยยื่นด้วยวาจา 
จํานวน ๙ เร่ือง และยื่นเป็นเอกสาร จํานวน ๒ เร่ือง ซึ่งแต่ละเรื่องได้นําเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เพื่อส่งให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องพิจารณาดําเนินการตามหน้าที่และ
อํานาจ ถึงแม้ว่าบางเรื่องจะยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ ๑๐๐% แต่มีความคืบหน้าตามลําดับ ทั้งนี้ ในฐานะที่
เป็นผู้ประสานงานจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ได้แนะนําให้มาลงพบปะ
ประชาชนที่อําเภอสามโก้ ซึ่งเป็นอําเภอที่เล็กที่สุด แต่มีความพร้อมหลายด้าน ซึ่งในสมัยที่มาเป็นนายอําเภอ
สามโก้ เม่ือปี ๒๕๔๓ ได้ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมาโดยตลอด โดยอําเภอสามโก้ 
มีคําขวัญว่า “เส้นทางประวัติศาสตร์ ตลาดรวมผลไม้ ทํานาได้ตลอดปี สืบสานประเพณีเพลงพื้นบ้าน” 
อําเภอสามโก้เคยเป็นเส้นทางเดินทัพทําสงครามของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในสมัยอยุธยา มีตลาดรวม
ผลไม้ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ มะม่วงน้ําดอกไม้ และผลไม้หลากหลาย มีน้ําอุดมสมบูรณ์สามารถทํานาได้ตลอด 
ทั้งปี อีกทั้งมีการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม ทั้งเพลงรําโทน เพลงเรือ เพลงอีแซว ซึ่งในยุคนี้อาจจะหาฟัง 
ได้ยาก จึงเป็นเร่ืองที่ดีที่ทางอําเภอได้ให้ความสําคัญกับวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม และหวังว่าการจัดเวที
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่อําเภอสามโก้ในคร้ังนี้ จะได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์ในการพัฒนาจังหวัดอ่างทองให้เจริญก้าวหน้า ทั้งนี้ ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ  
ที่ได้รับในคร้ังนี้ วุฒิสภาจะนําไปพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป 

 จากนั้น นางระพีพรรณ เพ็ชรสุขุม ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค เขต ๑ (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ให้เข้าร่วมกิจกรรมในคร้ังนี้ ได้ให้ข้อแนะนําเก่ียวกับหลักเกณฑ์การขอรับเงินค่าประกันไฟฟ้าและ
ช่องทางการขอคืนเงินประกันไฟฟ้าตามมาตรการที่รัฐบาลกําหนด โดยเชิญชวนประชาชนยังไม่ไปย่ืนเร่ือง
ขอรับเงินค่าประกันไฟฟ้า สามารถไปรับเงินประกันค่าไฟฟ้าได้ที่สํานักงานการไฟฟ้าทุกแห่งโดยไม่มีกําหนด
ระยะเวลาสิ้นสุด 

 จากนั้น สมาชิกวุฒิสภาได้เปิดเวทีให้ผู้แทนจากภาคประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน
ประเด็นต่าง ๆ มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร “ตารางสรุปข้อมูลการแสดงความคิดเห็นโดย
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง ณ จังหวัดอ่างทอง” 
(ตามแนบ) 
 



๙ 
 
 กิจกรรมช่วงบ่าย คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง  
นําโดย นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานคณะกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่
ศึกษาดูงานการดําเนินการเกษตรแปลงใหญ่ (มะม่วง) ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมะม่วงส่งออกมงคลธรรมนิมิต 
แปลงใหญ่มะม่วง ตําบลมงคลธรรมนิมิต อําเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง โดยมี นายสุนทร สมาธิมงคล 
ประธานศูนย์เรียนรู้กลุ่มมะม่วงส่งออกตําบลธรรมนิมิต ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 เกษตรแปลงใหญ่มะม่วง อําเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง มีพื้นที่ปลูกมะม่วง ๕๖๕ ไร่ มีเกษตรกร 
เข้าร่วมโครงการ จํานวน ๕๖ ราย เนื่องด้วยลักษณะพื้นที่อําเภอสามโก้เป็นพื้นที่ลุ่ม ทําให้มีการปลูกมะม่วง
แบบยกร่อง เน้นการปลูกต้นเตี้ย โดยมะม่วงที่ปลูกมีสายพันธุ์หลัก ๆ ได้แก่ พันธุ์น้ําดอกไม้สีทอง พันธุ์
น้ําดอกไม้เบอร์ ๔ และพันธุ์เขียวเสวย ทั้งนี้ ทางกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงมีตลาดส่งออกรองรับผลิต ได้แก่
ประเทศจีน ญี่ปุ่น เป็นหลัก แต่ปัจจุบันทางกลุ่มไม่มีผลผลิตป้อนสู่ตลาด เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้ง  
ที่ผ่านมาทําให้มีมะม่วงยืนต้นตายจํานวนมาก โดยเฉพาะในปี ๒๕๕๘ มีต้นมะม่วงตายไปกว่า ๓๐๐ ไร่ โดย
ไม่ได้รับเงินชดเชยจากภาครัฐ เพราะไม่มีการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติภัยแล้ง ส่วนปี ๒๕๖๓ แปลงใหญ่
มะม่วงในพื้นที่ยังประสบปัญหาภัยแล้งเช่นเดิม มีต้นมะม่วงตายไปแล้วกว่า ๒๐๐ ต้น จึงขอเสนอให้
ชลประทานส่งน้ําให้ถึงแปลงมะม่วงซึ่งอยู่ในพื้นที่ปลายคลองด้วย หรือหากชลประทานไม่สามารถส่งน้ําให้ได้ 
ขอเป็นการสนับสนุนแผงโซลาร์เซลล์สําหรับสูบน้ําบาดาลให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง ซึ่งเกษตรกร 
ผู้ปลูกมะม่วงมีบ่อบาดาลทุกสวน และประการสุดท้าย ขอให้บัญญัติมะม่วงเป็นพืชที่ได้รับการประกันราคา
เช่นเดียวกับพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ เนื่องจากประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกมะม่วงที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร 
ประมาณ ๒.๒ ล้านไร่ แต่มะม่วงไม่มีเงินชดเชยในกรณีราคาผลผลิตตกต่ํา  

 โอกาสน้ี คณะสมาชิกวุฒิสภาได้ขอให้ชลประทานจังหวัด สํานักงานชลประทานในพื้นที่ เกษตร
จังหวัด เกษตรอําเภอ และเกษตรกรในพื้นที่ร่วมกันบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ แบ่งปันการใช้น้ําให้สมดุล  
ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่นาข้าว และพื้นที่สวนไม้ยืนต้น เร่ืองการขอสนับสนุนแผงโซลาร์เซลล์ ขอให้ทางอําเภอ 
สามโก้รับไปพิจารณาดําเนินการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนพลังงานทดแทนจากกองทุนอนุรักษ์
พลังงาน กระทรวงพลังงาน ส่วนเรื่องการประกันราคามะม่วง จะขอนําส่งคณะกรรมาธิการการเกษตรและ
สหกรณ์ วุฒิสภา เพื่อพิจารณาดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไป 

 เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง 
นําโดย นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานคณะกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่เย่ียมชม
สนามกีฬาตําบลบางพลับ อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง และติดตามความคืบหน้าการส่งมอบและพัฒนา
พื้นที่สนามกีฬาตําบลบางพลับ โดยมี นายศักดิ์ชัย เสนาพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง ให้การ
ต้อนรับและรายงานเกี่ยวกับความคืบหน้าการส่งมอบสนามกีฬาดังกล่าวว่า การส่งมอบอยู่ในขั้นตอนการ 
ขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุกับสํานักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง ซึ่งคาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๓ ส่วนการปรับปรุงสถานที่ ทางกรมพลศึกษาจะเข้ามาปลูกหญ้าและปรับปรุงอาคารสถานท่ี
ต่อไป โอกาสนี้ คณะกรรมการฯ ร่วมรับชมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างทีมท้องที่
และทีมท้องถิ่น อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง และมอบชุดกีฬาให้แก่ทีมผู้เข้าแข่งขัน รวมทั้งมอบ 
อุปกรณ์กีฬาให้แก่สนามกีฬาตําบลบางพลับ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการออกกําลังกายต่อไป 



๑๐ 
 
     ๘. วิธีการประเมินผล 
             สังเกต       สอบถาม            ใช้เคร่ืองมือสื่อสาร  

สัมภาษณ์    อื่น ๆ   

 การประเมินผลกิจกรรมในคร้ังนี้ใช้แบบสํารวจความคิดเห็นเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยได้รับแบบสํารวจฯ กลับคืน จํานวน ๑๒๐ ชุด และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา  

 ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสํารวจ 
 ๑. เพศ 

เพศ ร้อยละ (%) 
ชาย ๕๓.๓
หญิง ๔๖.๗
รวม ๑๐๐

 

 ๒. อายุ    

อายุ ร้อยละ (%) 
น้อยกว่า ๒๐ ปี 
๒๑ – ๓๐ ปี 
๓๑ – ๔๐ ปี 
๔๑ – ๕๐ ปี 
๕๑ – ๖๐ ปี 

มากกว่า ๖๐ ปี 

๑.๗ 
๑๓.๓ 
๑๙.๒ 
๒๕.๐ 
๓๒.๕ 
๘.๓ 

 
 ๓. ระดับการศึกษา    

ระดับการศึกษา ร้อยละ (%) 
ไม่ได้เรียน 
ประถมศึกษา 

๑.๗ 
๑๑.๗

มัธยมศึกษา ๒๕
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ๕.๘
ปริญญาตรี ๓๑.๗
สูงกว่าปริญญาตรี ๒๔.๒

  



๑๑ 
 
 ๔. อาชีพหลัก 

อาชีพ ร้อยละ (%) 
เกษตรกรรม 
รับจ้าง 
ค้าขาย 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
อื่น ๆ

๓๑.๗ 
๑๐.๘ 
๓.๓ 
๔๕.๘ 
๘.๓ 

 
 ๕. ที่ผ่านมา ท่านรับรู้ รับทราบ หน้าที่และอํานาจของสมาชิกวุฒิสภาจากช่องทางใด 

อาชีพ ร้อยละ (%) 
วิทยุ/โทรทัศน์ 
สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสือพมิพ์/แผ่นพับ/วารสาร 
บุคลากรของภาครัฐ/อบต./ผู้ใหญ่บ้าน/กํานันฯ 
อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ 
อื่น ๆ 

๖๖.๐ 
๓๑.๖ 
๓๑.๖ 
๕๕ 
๓.๓ 

 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อโครงการ สว. พบประชาชน 
ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๗๑ มีความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการวุฒิสภาพบประชาชนโดยรวมอยู่

ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับ
มาก จํานวน ๒ ประเด็น ได้แก่  

๑. ร้อยละ ๖๘.๖๐ ได้รับความรู้จากการลงพื้นที่ของสมาชิกวุฒิสภา และสามารถนําไปประยุกต์ใช้
ในการแก้ไขปัญหาในการดําเนินชีวิต 

๒. ร้อยละ ๗๓.๘๐ มีความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
ส่วนอีก ๔ ประเด็น ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่  
๑. ร้อยละ ๖๐.๒๐ ได้รู้จักสมาชิกวุฒิสภาอย่างใกล้ชิด 
๒. ร้อยละ ๖๐.๒๐  มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๓. ร้อยละ ๖๔.๔๐ รับทราบเก่ียวกับบทบาทและภารกิจของวุฒิสภาที่เก่ียวกับการปฏิรูปประเทศ

และยุทธศาสตร์ชาติ  
๔. ร้อยละ ๖๕.๘๐ รับทราบบทบาทหน้าที่และอํานาจของวุฒิสภา 
 
 



๑๒ 
 
๙. ผลการดําเนินงาน 
 ๙.๑ เชิงปริมาณ 
 - จํานวนเป้าหมายที่ตั้งไว้   ๑๒๐ คน 
 - จํานวนผู้เข้าร่วม   ๒๐๐ คน  
 - แบ่งออกเป็น  

ประชาชนทั่วไป เด็ก-เยาวชน ผู้บริหารโรงเรียน  

ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน  อื่น ๆ           

 กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จํานวน ๒๐๐ คน ประกอบด้วย 
 ๑. หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารจังหวัด หัวหน้า
สํานักงานจังหวัด เกษตรจังหวัด ชลประทานจังหวัด ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด เกษตรและสหกรณ์
จังหวัด สหกรณ์จังหวัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
 ๒. ภาคประชาชน เกษตรกร 
 ๓. สื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์ข่าว ได้แก่ กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สยามรัฐ เอกราชนิวส์ หนังสือพิมพ์ไตรภูมิ  มหานครข่าว 
news-town tigernews 
 ๙.๒ เชิงคุณภาพ 
 ผลลัพธ์/ความพึงพอใจ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในคร้ังนี้ และได้
รับทราบวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน หน้าที่และอํานาจของวุฒิสภา พร้อมทั้ง
ได้รับทราบรายละเอียดโครงการต่าง ๆ ที่ได้มีการดําเนินงานของจังหวัดนครปฐม พร้อมทั้งได้ร่วมแสดง 
ความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ  
 ๙.๓ เชิงเวลา 
                เหมาะสม              ไม่เหมาะสม 
                  
                     อื่น ๆ .................................... 

  ๙.๔ งบประมาณดําเนินการ 
                เพียงพอ/เหมาะสม             ไม่เพียงพอ          
 
๑๐. ข้อสังเกต (ไม่มี)  
๑๑. ข้อเสนอแนะของประชาชน   
 ๑. ควรมีการเพิ่มมาตรการบทกําหนดโทษทางกฎหมายให้เข้มงวดข้ึนแก่ผู้กระทําผิดในทุกด้าน
เพื่อให้เกิดความเป็นเกรงกลัวต่อกฎหมาย 
 ๒. ควรเพิ่มหลักสูตรการศึกษา อาทิ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศีลธรรม ในทุกระดับชั้นการศึกษา 
 ๓. เสนอให้แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ํา และดูแลปัญหาการทําการเกษตร 



๑๓ 
 
          ๔. เสนอให้มีการปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับพุทธศาสนา เพื่อป้องกันไม่ให้ศาสนาพุทธเส่ือม
ถอยลง เช่น มีบทลงโทษสําหรับพระที่ดื่มสุรา เป็นต้น 
 ๕. เสนอให้มีการบังคับใช้กฎหมายและลงโทษสถานหนักในคดียาเสพติด คดีฆ่าข่มขืน และคด ี
คอร์รัปชันของนักการเมืองและข้าราชการ 
 ๖. เสนอให้มีการจํากัดการถือครองที่ดิน เพื่อไม่ให้ตกอยู่ในความครอบครองของคนรวยและผู้มี
อิทธิพล 
 

 

************************* 
 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

ประมวลภาพ 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 

วันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
ณ หอประชุมอําเภอสามโก้ อําเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 

----------------------------------------- 
กิจกรรมช่วงเช้า ณ หอประชุมอําเภอสามโก้  



๑๕ 
 

       
   
 
 



๑๖ 
 
กิจกรรมช่วงบ่าย 
เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมะม่วงส่งออกมงคลธรรมนิมิต ตําบลมงคลธรรมนิมิต  

      
เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ สนามกีฬาเทศบาลตําบลบางพลับ อําเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง  

 


